



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

13 มกราคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ - 12 ม.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7,681 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,287,504 ราย รักษาหายเพิ่ม 3,350 ราย รักษาหายสะสม 2,201,720 ราย ยังรักษาอยู่ 66,286 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 19 ราย เสียชีวิตสะสม 21,816 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 317,115,850 (+2,899,300) ราย เสียชีวิต 5,529,445 (+8,528) ราย รักษาหาย 262,704,447 (+990,454) ราย ประเด็นที่น่าสนใจ คือ WHO เกรง ประชากรครึ่งหนึ่งในยุโรปติดโอมิครอน สหรัฐฯ เตรียมจ้างพยาบาลต่างชาติ หลังปลดบุคลากรที่ไม่ฉีดวัคซีนโควิด แคนาดา รัฐควิเบกเตรียมเก็บภาษีผู้ไม่ฉีดวัคซีน ชี้สร้างภาระระบบสาธารณสุข เม็กซิโก ชี้อิโอมิครอนอันตรายน้อยลง ภาพรวมคล้ายไข้หวัด อิตาลี ผู้ป่วยมะเร็งหลายล้านคนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อิสราเอล ประกาศลดระยะเวลาการกักตัว สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ไม่แสดงอาการ อินเดีย พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 194,720 ราย สูงสุดในรอบ 8 เดือน เกาหลีใต้ อนุมัติการใช้วัคซีน Novavax จีน เมืองเทียนจินระดมตรวจโควิดรอบ 2 เร่งสกัดโอมิครอน อินโดฯ เริ่มโครงการฉีดวัคซีนโควิด เข็มกระตุ้นให้ประชาชนวันนี้

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. แนวโน้มโควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย)

- ปลัด สธ. กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์โรคโควิด 19 ของประเทศไทยเริ่มทรงตัว หลังจากมีการติดเชื้อสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา และมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นโรคประจำถิ่นได้ภายในปี 65 นี้ โดยพิจารณาจาก 3 ปัจจัย คือ 1. ตัวเชื้อโรคมีความรุนแรงลดลง 2. ประชาชนมีภูมิคุ้มกันต่อโรคมามากขึ้น และ 3. ระบบบริหารจัดการ การดูแลรักษา ที่มีประสิทธิภาพ และควบคุมการระบาดได้ดี ทั้งนี้ การที่โรคโควิด 19 จะเข้าสู่โรคประจำถิ่นได้ ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ แนวหน้า สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, newtv) ทิวช่อง 9, TNN)

-นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ โฆษก สธ. เผยหลักการพิจารณาว่าโรค "โควิด 19" ว่าเป็น "โรคประจำถิ่น" ดังนี้ 1.เชื้อลดความรุนแรงปัจจุบันอัตราการป่วยตายจากโรคโควิด 19 ลดลงเหลือ 1 รายต่อผู้ติดเชื้อ 1,000 ราย 2.ประชาชนมีภูมิคุ้มกันค่อนข้างดี 3. ระบบการบริหารจัดการที่ดีของประเทศนั้น ๆ และต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและประชาชน เช่น การป้องกันตนเองสูงสุด ฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันทั้งระดับบุคคลและประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน)

-องค์การอนามัยโลก เตือนหลังจากควรรับมือกับโควิด 19 ในฐานะโรคประจำถิ่นว่า เป็นวิธีที่ผิดอย่างยิ่ง เพราะการประกาศให้โรคใดๆ เป็นโรคประจำถิ่น จำเป็นที่สถานการณ์การแพร่ระบาดจะต้องคงที่และคาดเดาได้มากกว่านี้ แต่ขณะนี้ยังคงมีความไม่แน่นอนสูงมาก และไวรัสยังกลายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว จึงยังไม่ถึงจุดที่จะเรียกว่าเป็นโรคประจำถิ่นได้ และยากที่จะชี้ว่า จะเป็นโรคประจำถิ่นในปี 2565 ได้ในขณะนี้

#### 2. ฝ้าระวังเด็กติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ แนวหน้า,) เว็บไซต์ (มติชน,)

- ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ระบุว่า อัตราการติดเชื้อโควิดในเด็กอยู่ที่ 10% ส่วนในการระบาดของเชื้อโควิด 19 รอบนี้ โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอน มีแนวโน้มการแพร่ระบาดในเด็กเพิ่มขึ้นถึง 1 ใน 3 ของรอบที่ผ่านมา แต่ส่วนใหญ่ไม่มีอาการหนัก มีเด็กติดเชื้อโควิด 19 เข้ารักษาในรพ.เด็กแล้ว 32 ราย โดยรพ.มีเตียงรักษาเด็กที่ติดเชื้อโควิด 19 ทั้งหมด 70 เตียง ซึ่งดูแลตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ แนวหน้า,)

-กระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงสาธารณสุข หารือจัดทำมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ทำแผนเผชิญเหตุกรณีพบการติดเชื้อของนักเรียนนักศึกษาหรือบุคลากรในโรงเรียน โดยหลักการป้องกันควบคุมโรคในโรงเรียนหรือสถานศึกษา ใช้มาตรการที่เรียกว่า 6-6-7 คือ 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงวด ทั้งนี้ กรณีพบครูนักเรียนติดเชื้อ 1 คน ไม่จำเป็นต้องปิดทั้งโรงเรียน

#### 3. ฉีดวัคซีนในเด็ก 5-11 ปี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด มติชน ไทยโพสต์ ไทยรัฐ แนวหน้า สยามกีฬา)

-ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนให้เด็กอายุ 5-11 ปี หลังจาก อย.อนุมัติให้ใช้วัคซีนไฟเซอร์ในเด็ก 5-11 ปีแล้ว โดยวัคซีนที่ใช้

(ฝาสีส้ม) 10 ไมโครกรัม จะต่างจากที่ใช้ในผู้ใหญ่ (ฝาสีม่วง) 30 ไมโครกรัม และไม่สามารถใช้ของผู้ใหญ่มาแบ่งเป็น 3 โดส เพื่อฉีดให้เด็กได้ ขณะนี้วัคซีนเด็กฝาสีส้มจะเริ่มทยอยเข้ามาปลายเดือนมกราคม เป็นประเทศอันดับ 2 ในเอเชียที่นำเข้าวัคซีนในเด็ก โดยแผนฉีดวัคซีนเด็กอายุ 5-11 ปี คาดว่าจะเปิดลงทะเบียนประสงค์รับวัคซีนช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคม รูปแบบการฉีดจะใช้แนวทางเดิมที่ฉีดให้เด็กอายุ 12-18 ปี อย.เร่งขึ้นทะเบียนวัคซีนเชื้อตายทั้งซิโนแวคและซิโนฟาร์ม และต้องรอผ่านมติคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วย ทำคู่ขนานกันไป เมื่อผ่านแล้วผู้ปกครองจะสามารถเลือกสูตรฉีดวัคซีนให้บุตรหลานได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด ไทยรัฐ)

-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.อนุญาตวัคซีนไฟเซอร์ในการฉีดเด็ก 5-11 ปี มีขนาดโดสต่างจากผู้ใหญ่ ซึ่งกรมควบคุมโรคแจ้งว่าบริษัทจะส่งวัคซีนสำหรับฉีดในเด็กถึงไทยปลายม.ค.นี้ และจะพร้อมฉีดในก.พ. ทั้งนี้วัคซีนเป็นชนิดเดียวกันกับผู้ใหญ่ แต่ผู้ผลิตปรับสูตรการผสมน้ำกลั่นและความคงตัว ทำให้วัคซีนเก็บในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสได้นาน 2 เดือน ซึ่งเป็นข้อดีว่าจะใช้และเก็บรักษาได้ง่ายขึ้น สำหรับวัคซีนเชื้อตายซิโนแวคและซิโนฟาร์มในเด็ก ยังขาดเอกสารด้านประสิทธิภาพ คาดว่าจะได้ข้อมูลมาครบ ปลายม.ค. ข้อดีของซิโนแวคคือวัคซีนที่นำไปศึกษาในเด็กเป็นตัวอย่างกับผู้ใหญ่ ซึ่งเรามีอยู่ในคลัง จะต่างจากไฟเซอร์ที่ต้องรอวัคซีนรุ่นใหม่สำหรับเด็ก

#### 4. บุสต์วัคซีนเข็ม 4

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด มติชน แนวหน้า,) เว็บไซต์ (มติชน,ทีวีช่อง 9,ThaiPBS)

-อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ สธ.กำหนดให้บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรด่านหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 ประชาชนที่มีโรคประจำตัวโรคเรื้อรัง ต้องได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน หากรับไปแล้ว 3 เดือน ก็ให้ไปรับเข็มที่ 4 มีมติว่าหากเข็มที่ 3 เป็น AZ รับเข็มที่ 4 เป็น AZ หรือ Pf หรือ MD ได้ (สูตร SV+SV+AZ ควรจะรับวัคซีนเข็มที่ 4 เป็น AZ) ส่วนผู้ที่รับเข็มที่ 3 เป็น Pf ก็ให้รับเข็มที่ 4 เป็น Pf หรือ MD และหากต้องฉีดเข็มที่ 5 ได้เตรียมเอาไว้เช่นกัน ส่วนกลุ่มอื่นๆ คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาอีกครั้งว่าให้ไปรับเข็มที่ 4 เมื่อใด ส่วน

#### 5. แนะนำ 'โอมิครอน' ให้รักษาตามอาการ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ผู้จัดการ ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด,)

-นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ว่า ผู้ติดเชื้อโอมิครอนส่วนใหญ่อาการไม่มาก อาการคล้ายไข้หวัด ไม่รุนแรงเหมือนสายพันธุ์เดลตา ส่วนใหญ่ไม่ต้องนอนรพ. สามารถอยู่บ้านแยกตัวจากคนในบ้านอย่างน้อย 5 วัน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อครบ 5 วัน ไม่มีอาการออกจากบ้านได้ แต่ยังคงใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดอีก 5 วัน และไม่ควรงินยาฟ้าวิปริยาเวียร์ เพราะไม่มีการรายงานว่าใช้ได้ผลในการรักษาโรคโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน

#### 6.จ้างเด็กเอ็นดีดีเชื้อหวังเคลมประกันโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (bangkokbiznews,)

-นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยว่า กรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ประกาศจ้างเด็กเอ็นดีดีเชื้อหวังเคลมประกันโควิด อาจเข้าข่ายเป็นการฉ้อฉลประกันภัยและอาจเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่นด้วย คปภ. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพบตัวผู้โพสต์ข้อความดังกล่าวแล้ว พบว่าผู้โพสต์ได้มีการเอาประกันภัยโควิดกับบริษัทแห่งหนึ่งด้วยฝากย้ำเตือนประชาชนกรณีเมื่อทำประกันภัยและเข้าไปที่เสี่ยงเพื่อหวังผลให้ติดเชื้อ บริษัทอาจจะอ้างเหตุไม่จ่ายสินไหมทดแทนได้ เนื่องจากเป็นกรณีมีเจตนาจงใจ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย,)

-อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ได้ไม่คุ้มเสียในการนำร่างกายเข้าไปเสี่ยงได้รับเชื้อ เพราะการติดเชื้อโควิด 19 มีอาการรุนแรงได้หลายระดับ ตั้งแต่อาการทั่วไป รุนแรงได้ถึงขั้นเสียชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว บางรายหายดี ไม่มีเชื้อไวรัสในร่างกายแล้ว แต่อาจมีอาการหลงเหลืออยู่เรียกว่า ภาวะลองโควิด (Long COVID) ซึ่งเกิดขึ้นได้ในช่วง 1-3 เดือนแรก ส่วนผู้ป่วยรุนแรงอาจส่งผลต่อเนื่องยาวนาน 3-6 เดือน จึงจะกลับมาเป็นปกติ

#### 7. เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(มติชน)

-จากกรณี "หมอปอ" หรือ พทพ.กัลย์สุดา วิชัยศึก อายุ 25 ปี แพทย์แผนไทยประยุกต์ เสียชีวิตอย่างปริศนา เมื่อวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมาญาติเชื่อว่าน่าจะเกิดผลจากการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่ 3 แต่ไม่มีหลักฐานใดๆ จะไปยืนยัน เพราะก่อนฉีดวัคซีนไม่เจ็บป่วย แต่หลังจากฉีดวัคซีนป่วยมาตลอด

-ด้าน สปสช.เขต 5 ราชบุรี และ รพ.ราชบุรี รับจะประสานเรื่องเอกสารให้ ส่วนสิทธิที่ครอบครัวน้องปอจะได้รับในการชดเชยในกรณีที่เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน อนุกรรมการจะพิจารณาจ่ายชดเชยจำนวน 400,000 บาท ทั้งนี้ หากเอกสารเรียบร้อย จะนำเข้าสู่ประชุมในอนุกรรมการวันที่ 18 มกราคม จากนั้นจะโอนเงินให้ภายในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม

**8. จับตา "โอมิครอน" BA.2 ไวรัสสองหน**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (bangkokbiznews,)

-ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ผอ.กลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์ไบโอเทค สวทช. เผย โอมิครอนสองหน BA.2 ที่เริ่มพบในหลายประเทศโดยเฉพาะอินเดีย ซึ่งมีคุณสมบัติแพร่เชื้อได้ไวกว่าโอมิครอนรุ่นพี่หรือ BA.1 ที่มีต้นกำเนิดจากแอฟริกาใต้ โดยไวรัสตัวนี้ขาดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในยีนโปรตีนหนามสไปค์หรือการตรวจไม่พบยีนหนามทำให้ยากต่อการตรวจ จึงเป็นที่มาของคำว่า "ล่องหน" ของชื่อไวรัสตัวนี้ ทั้งนี้ยีนอื่นยังคงตรวจได้ RT-PCR จะยังตรวจพบ BA.2 แต่แยกออกจากสายพันธุ์อื่น ๆ อย่างเด็ดขาดไม่ได้

**9. เปิดเผยข้อมูลการฉีดวัคซีน**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ ไทยรัฐ ไทยโพสต์ ข่าวสด แนวหน้า,) เว็บไซต์ (infoquest,สำนักข่าวไทย,สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น,ทีวีช่อง 5)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึง กรณีนายธนธร จีรุงเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ประกาศจะฟ้องร้องเอาผิดหน่วยงานรัฐหรือผู้ที่เปิดเผยข้อมูลการฉีดวัคซีนของนายธนธร ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ที่ฉีดวัคซีนไม่ได้รั่ว และไม่ได้ถือเป็นการลับ เมื่อกรอกหมายเลข 13 หลักในหมอพร้อมจะพบข้อมูลนี้ ซึ่งไม่ควรมองว่านายธนธรเป็น VIP หรือพิเศษกว่าคนอื่น และนายธนธรรักมีวัคซีนเข็มแรกตามกำหนดปกติตั้งแต่เดือน ก.ค.64 ซึ่งประชาชนทั่วไปเริ่มฉีดตั้งแต่เดือน พ.ค. ดังนั้น ขอย่านำมาเป็นประเด็น สธ. มีสโลแกน "รักษาทุกที่ วิถีพิถีพิกคน" ซึ่งนายธนธรเพิ่งติดโควิด ถือว่ามีภูมิตามธรรมชาติแล้ว มาฉีดเข็มที่สี่ตามหลังคนอื่นได้

**10. ATK ราคาแพง**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch7)

-ประชาชนร้องเรียนชุดตรวจ ATK ราคาพุ่งขึ้นในสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ระบาดเดือนมกราคม 2565 ที่มีความต้องการซื้อมากขึ้น จึงขอให้ภาครัฐจัดหา ATK ราคาประหยัด จับต้องได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า) เว็บไซต์ (bangkokbiznews)

-องค์การเภสัชกรรมจะนำชุดตรวจ ATK จำหน่ายให้ประชาชนราคา 35 บาทต่อชุดจำนวน 3 ล้านชุด เริ่มวันศุกร์ที่ 14 มกราคม ที่ร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรมทั้ง 8 สาขา รวมทั้งผ่านออนไลน์เริ่มจันทร์ที่ 17 มกราคม

**11. รายงานผู้ติดเชื้อ**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยรัฐ ผู้จัดการ แนวหน้า) เว็บไซต์ (สยามรัฐ,)

- ผู้ช่วยโฆษก ศบค.แถลง คลัสเตอร์ใหม่ที่พบมากที่สุด ยังคงเป็นร้านอาหารกึ่งผับ กึ่งสถานบันเทิง พบที่ จ.อุบลราชธานี น่าน อุตรดิตถ์ พะเยา ขอนแก่น เชียงใหม่ และศรีสะเกษ คลัสเตอร์สังสรรค์ปีใหม่พบที่จ.อุตรดิตถ์ หนองบัวลำภู คลัสเตอร์โรงงานที่จ.นครพนม คลัสเตอร์งานบุญที่ จ.อุบลราชธานี คลัสเตอร์สถานพยาบาลพบที่กทม. ถึง 5 โรงพยาบาล และคลัสเตอร์สถานศึกษาพบที่ จ.จันทบุรี กทม. และนนทบุรี

-ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็กมีความเป็นห่วงพื้นที่นาร่องท่องเที่ยว (สีฟ้า) ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ จ.นนทบุรี และปทุมธานี ซึ่ง 2 วันก่อนผู้ติดเชื้อยังอยู่หลักสิบวันนี้เป็นตัวเลขสามหลัก และมีทิศทางเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงขอเน้นย้ำพื้นที่สีฟ้าทั้ง 8 จังหวัด แม้จะเปิดกิจกรรม กิจกรรมได้ แต่ต้องกำกับติดตามมาตรการต่างๆ ทั้ง COVID Free Setting เน้นย้ำประชาชนให้ป้องกันตัวเองตามมาตรการป้องกันตัวเองแบบครบวงจร

**มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่น ๆ**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด ไทยโพสต์ ไทยรัฐ แนวหน้า) เว็บไซต์ (infoquest,)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวว่า จากที่มีการประเมินว่าจะมีการติดเชื้อถึงวันละ 30,000 คน ถ้ามีการฉีดวัคซีน สวมใส่หน้ากากอนามัย COVID Free Setting และใช้ชีวิต New normal การประเมินผู้ติดเชื้อ 3-4 หมื่นคนก็จะลดลงมา จากการที่ดูตัวเลขทั้งผู้ติดเชื้อใหม่ ป่วยหนัก ผู้เสียชีวิต ยังไม่มีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น ถือว่าสถานการณ์ดีขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด มติชน แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, bangkokbiznews, tnntailand, posttoday,)

- พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค แถลงว่า ขณะนี้ลักษณะของโรคลดความรุนแรงลง คนไทยส่วนใหญ่มีภูมิต้านทานจากวัคซีน ระบบการดูแลรักษาพร้อม ความร่วมมือทุกฝ่าย สถานประกอบการ องค์กร ประชาชน ยังต้องเคร่งครัดมาตรการส่วนบุคคล และ COVID Free Setting ก็จะมีหวังว่าปีนี้โรคโควิด 19 จะเปลี่ยนจากโรคระบาดมาเป็นโรคประจำถิ่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด แนวหน้า)

-นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พอใจภาพรวมนักเรียนช่วงอายุ 12 ปีขึ้นไป ที่ได้รับวัคซีนโควิดทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รายงานข้อมูลจนถึงวันที่ 11 มกราคม พบนักเรียนแสดงความประสงค์ฉีด 4,317,337 คน จากนักเรียนทั้งหมด 5,148,710 คน หรือคิดเป็น 83.85%

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ แนวนหน้า.)</p> <p>- นิต้าโพล' เปิดผลสำรวจความเชื่อมั่นสาธารณสุขไทย พบ 40% พอใจมาตรการป้องกันโควิด เพราะประชาชนได้วัคซีนอย่างทั่วถึง มีมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเข้มงวด สามารถควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 รองลงมา ร้อยละ 28.08 ระบุว่า ไม่ค่อยพึงพอใจ เพราะการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การจัดสรรวัคซีนที่ล่าช้า การนำวัคซีนที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมาฉีดให้แก่ประชาชน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (แนวนหน้า สำนักข่าวไทย nationtv.)</p> <p>- สปสช. ได้ดำเนินการลงนามเพื่ออนุมัติโอนค่าบริการโรคติดเชื้อโควิด-19 สำหรับเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564 แล้วให้กับหน่วยบริการแล้วรวมจำนวน รวม 21,203,336,431.67 บาท</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน.)</p> <p>- กรม. เห็นชอบหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยฉุกเฉินโควิด-19 ฉบับที่ 7 ATK จ่ายไม่เกินครั้งละ 300-400 บาทตรวจ RT-PCR แบบเหมาจ่าย 1,300-1,500 บาท Hospital 1,000 บาทต่อวัน พร้อมอาหาร 3 มื้อ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ข่าวสด มติชน)</p> <p>- กทม. จัดเตรียมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation: CI) สำหรับรับผู้ป่วยโควิด 19 เพื่อรอการส่งต่อรักษาไปสถานพยาบาลต่างๆ ตามอาการ ปัจจุบันในพื้นที่ 50 เขตของกรุงเทพฯ มีศูนย์พักคอยพร้อมเปิดให้บริการทั้งหมด 41 แห่งเปิดรับผู้ป่วยโควิด 19 แล้ว 25 แห่ง รวมเตียงทั้งหมด 3,356 เตียง มีผู้ครองเตียง 205 เตียง</p>	
<b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>ขอบคุณมารดาผู้บริจาคอวัยวะ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ INN</p> <p>- นายอนุกูล ชาญวิรุณ รองนายกฯ และรพ.สธ. โพสต์ข้อความซึ่ง หลังพบมารดาผู้บริจาคอวัยวะ ที่ตนขับเครื่องบินส่วนตัวมารับอวัยวะเองเพื่อนำไปให้ผู้ป่วยที่ กทม. มีการเรียกชื่อภารกิจนี้ว่า “ปฏิบัติการหัวใจติดปีก” ตั้งแต่ปี 2557 พร้อมขอบคุณหมอพัชรที่มอบโอกาสให้ได้ทำสิ่งดี ๆ</p>	-
<p><b>นวัตกรรมการจัดทำผังบริเวณโดยใช้ DRONE</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. เผย สบส.โดยกองแบบแผนนำนวัตกรรมจัดทำผังบริเวณโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (DRONE) มาประยุกต์ใช้โดยผ่าน SOFTWARE ร่วมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้พัฒนาสถานบริการสุขภาพด้านอาคารและสภาพแวดล้อม รวดเร็ว ลดความผิดพลาด และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ หากสถานบริการสุขภาพสนใจการจัดทำผังบริเวณโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ dcd.hss.moph.go.th หรือโทรสายด่วน 1426 ในวันและเวลาราชการ</p>	-
<p><b>เตือนระวังกาแฟใส่ซิลิโคนฟิล</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, อมรินทร์, thailandplus)</p> <p>- อย. เตือนผู้บริโภค อย่าซื้อผลิตภัณฑ์ “อติม กลิ่นกาแฟ” เลขสารบบอาหาร 11-1-01757-5-0256 ผลิตโดย บ. โลพี พลัส ฟาร์มาชูติคอล จก. ตั้งอยู่.บางพลี จ.สมุทรปราการ ผลิตเมื่อวันที่ผลิต 05/05/21 วันหมดอายุ 05/05/23 LOT P-S64-007/01 และไม่มีผลิตภัณฑ์กาแฟใดที่ช่วยเสริมสมรรถภาพทางเพศได้ เนื่องจาก อย. มักตรวจพบว่ามีสารปนเปื้อนยาที่ใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่อาจเกิดผลข้างเคียง หากผู้บริโภคมีอาการเจ็บป่วยหรือผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง กรณีพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะเป็นอันตราย ร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือ สสจ.ทั่วประเทศ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ amarintv</p> <p>- สสจ.บึงกาฬ ตรวจพบกาแฟอ้างสรรพคุณเสริมสมรรถภาพทางเพศ มีการใส่สารซิลิโคนฟิล ผลข้างเคียงรุนแรงถึงตาย</p>	-
<p><b>แนะควบคุมน้ำหนัก ด้วยสูตร 2:1:1</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ไทยรัฐ, thailandplus, sanook, nationtv, Chiangmainews, thansettakij)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ห่วงสุขภาพคนไทยหลังกินเลี้ยงฉลองปีใหม่อย่างต่อเนื่อง แนะนำควบคุมน้ำหนัก ด้วยสูตร 2:1:1 โดยแบ่งจานอาหารออกเป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน สองส่วนแรกเป็นผักสด หรือผักสุกมากกว่า 2 ชนิดขึ้นไป อีกส่วนหนึ่งเป็นข้าว แป้ง ควรเลือกชนิดไม่ขัดสีและส่วนสุดท้ายเป็นประเภทโปรตีน เน้นปลา เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน เน้นผักผลไม้สดที่มีรสหวานน้อย พร้อมออกกำลังกายเป็นประจำ</p>	-
<p><b>โรคหัด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thailandplus, prd)</p> <p>- กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าจะมีโอกาสพบผู้ป่วยโรคหัด โดยพบมากที่สุดในกลุ่มเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โรคนี้ติดต่อได้ง่ายผ่านทางเดินหายใจ ด้วยการไอ จาม ในระยะเริ่มต้นจะมีอาการคล้ายไข้หวัดธรรมดา</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ไอ มีน้ำมูก อาจพบตาแดงร่วมด้วย หลังจากมีไข้ 3-4 วัน อาจพบผื่นแดงขึ้นที่ใบหน้า แขนและขา บางรายมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ปอดอักเสบ สมออักเสบ และเสียชีวิตได้ ป้องกันได้โดยให้เด็กเล็กรับวัคซีนป้องกันโรคหัด 2 ครั้ง ผู้ปกครองควรพาบุตรหลานไปรับวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนด</p>	
<p><b>จัดระเบียบฟาร์มหมู</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์คมชัดลึก          - ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสาธารณสุข กำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันเหตุรำคาญหรือผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของสถานประกอบกิจการ การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการอนุบาลสุกร ให้เวลา 30 วันในการปรับปรุงตามมาตรการนี้</p>	-
<p><b>ชี้แจงท้องเสียหมู่ จ.ราชบุรี</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> ผู้จัดการออนไลน์          - สสจ.ราชบุรี ชี้แจงกรณีมีการนำเสนอเรื่องคนราชบุรีท้องเสียทั้งจังหวัด พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ และยังไม่เป็นคลัสเตอร์ใดๆ ฝาก ปชช. ให้สังเกตอาการ และการปฏิบัติตัวที่ถูกสุขลักษณะ กินอาหารปรุงสุกใหม่ เน้นหลักการกินร้อน-ช้อนกลาง-ล้างมือ</p>	-
<p><b>อ้างเป็น จันท.ดีเอสไอ หลอกแพทย์</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ข่าวสด          - นพ.ชลภีวัฒน์ ตรีพงษ์ นพ.ชำนาญการ สถาบันประสาทวิทยา เผยว่า ขณะนี้พบแพทย์จำนวนมากทั้งสถาบันประสาทฯ รพ.รามธิบดี โรงเรียนแพทย์ และรพ.สังกัดอื่น ๆ ถูกกลุ่มมิจฉาชีพ โทร. มาอ้างตัวเป็น ร.ต.ต.หญิง สังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และสน.พญาไท ระบุว่า มีเอกสารฉุกเฉินคดีแดงที่ผู้ต้องหาดีพอกเงินขีดทอตนว่าเปิดบัญชีธนาคารให้ ขอให้ไปรายงานตัวที่ดีเอสไอ หรือสน.พญาไท ได้แจ้งไปยังเพจรับเรื่องร้องเรียนกับทางดีเอสไอแล้ว พร้อมเตือนอย่าหลงเชื่อ วิธีการหลอกลวง คือ จะมีคนแรกโทร.มาแจ้งประเด็นให้ตกใจก่อน ต่อมาอีกคนจะโทร.มาแจ้งว่าสามารถช่วยเหลือทางคดีได้</p>	-